

# พระเทพเสด็จเปิดงานรักษ์ป่าบ้าน รับสั่งขอตามรอยพระยุคลบาทในหลวงร.9ทรงเหนี่ยว'ปลูกป่าในใจคน'



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการสัมมนา "รักษ์ป่าบ้าน" ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาลังห์ อ.เมือง จ.น่าน.

**น่าน** ● สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดสัมมนารักษ์ป่าบ้าน ระดมความรู้หาวิธีให้คนอยู่กับป่า ทำมาหากินได้ รับสั่ง 6 ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจุดเริ่มจากป่าเสื่อมโทรม ขอตามรอยพระยุคลบาททออนุรักษ์ทรัพย์ากร ย้ำ "ในหลวง ร.9" รับสั่งปลูกป่าไม้ในใจคน พร้อมเร่งสร้างสะพานเบริ่งช่วยชาวอุ้มผางสัญจรก่อนฤดูน้ำหลาก

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาลังห์ อ.เมือง จ.น่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการสัมมนา "รักษ์ป่าบ้าน" ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับกองทัพบก จุฬาฯ จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อระดมความรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าบ้าน โดยสนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าฯ น่าน, ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ, รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.แม่ฟ้าหลวง, พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ตลอดจนจนข้าราชการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนจังหวัดน่าน ฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพย์ากรป่าไม้" และนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลป่า พร้อมทรงบรรยายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพย์ากรป่าไม้ไทย" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งว่า ป่าไม้เจริญได้ต้องมีน้ำ ไม่ใช่ห้ามจัดการน้ำ ต้องมีความชุ่มชื้น มีดิน มีปุ๋ย ปัญหาการตัดไม้ในปัจจุบันคือ คนมีจำนวนมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากขึ้น สมัยก่อนก็บุกรุก คนที่ทำสัมปทานป่าไม้จะต้องดูแล เมื่อตัดไปเท่าไรก็ต้องปลูกคืนกลับไปตามข้อกำหนด ต้นไม้ปัจจุบันไม่ได้เป็นป่าธรรมชาติ แต่เป็นป่าที่ปลูกทดแทนที่หายไป ประเทศไทยมีการลักลอบตัดต้นไม้ที่มีคุณค่า คนตัดไม้ใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือการตัดที่โคนต้นไม้ให้ต้นตาย แล้วอ้างว่าไม่ได้ตัดไม้ มันตายเอง บางคนไม่ได้อยากเอาไม้ แต่อยากได้ที่ดิน ก็ทำการเผา ต้องพยายามแก้เรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งต่อไป

ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต ให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ โดยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มีพระราชดำรัสให้ปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง โปรตุเกสให้ทำฝายชะลอน้ำ เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงป่า และป้องกันดินถล่ม

ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร ช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีอุดมสมบูรณ์ มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ สร้างงานและอาชีพให้ชาวภูพาน ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนและสภาพแวดล้อมธรรมชาติของอ่าวคุ้งกระเบน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกป่าชายเลนขึ้นใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง จ.นราธิวาส ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินทราย ดินดาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ มีการกำหนดเป็นเขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนาในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งถูกทำลาย ปัจจุบันพื้นที่คืนสภาพกลับมาใช้ประโยชน์ได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เดิมสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ทรงพัฒนาพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ทำระบบน้ำและปลูกป่าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 6 ศูนย์เมื่อไปศึกษาต้นเหตุพระราชดำริเป็นเรื่องป่าไม้ทั้งสิ้น การพัฒนาต้องให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปรึกษากันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อปี พ.ศ.2519 ว่า ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองทรงใช้เวลาในการศึกษาเข้าจรดค้ำ เข้าจรดตึก บูปรมทุกหมู่บ้าน ทรงขับรถไปเอง การทรงงานด้านป่าไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นต้องรักษาป่าไม้” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งอีกว่า ข้าพเจ้าขอตามรอยพระยุคลบาทเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ ทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชของประเทศไทยในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ไปสู่สถาบันอุดมศึกษา อาชีวฯ และชั้นอนุบาล ทุกคนได้เรียนรู้ตามภูมิปัญญาและโอกาสของตนเอง ส่วนสร้างป่าสร้างรายได้ ข้าพเจ้าดำเนินการมา 5 ปี ซึ่งยึดแนวพระราชดำริ ทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ แต่ปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้นอกจากนี้ยังมีโครงการชาน้ำมันที่เชียงราย ลดการขยายพื้นที่และตัดป่า แต่ต้องหารือกันดีๆ ระหว่างฝ่ายพัฒนากับกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ว่าจะอนุญาตให้ปลูกพืชในพื้นที่ใดได้ ไม่จำเป็นต้องตัดไม้ แต่ให้ปลูกพืชที่มีราคา และต้องช่วยเรื่องการขนส่งและการตลาด

ทั้งนี้ ระหว่างทอดพระเนตรนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งกับนายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าให้ปรับปรุงเส้นทาง ถ.แม่สอด-อู้มปาง อ.อู้มปาง จ.ตาก เนื่องจากไม่มีสะพานในช่วงฤดูฝน น้ำหลาก ทำให้เส้นทางถูกตัดขาดประชาชนสัญจรไม่ได้ เคยมีประชาชนป่วยและเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน เนื่องจากเดินทางไม่ได้ จึงมีพระราชดำริให้กรมอุทยานฯ สร้างสะพานแบริ่งเพื่อช่วยเหลือราษฎร.